



ฉบับที่ 08/2562

## เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤษภาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤษภาคม 2562 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อย ทั้งการลงทุนก่อสร้างและการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ตามรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัว จากผลผลิตข้าวนาปรังที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และผลผลิตอ้อยโรงงานที่เข้าสู่ช่วงปลายฤดูหีบอ้อย ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำตาล

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง จากราคาน้ำมันชายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน สำหรับภาคการเงิน เดือนเมษายน 2562 เงินฝากคงค้างขยายตัวชะลอลงเล็กน้อย ขณะที่สินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการพยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี ผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์หดตัวเล็กน้อย หลังจากที่เร่งไปในช่วงก่อนหน้า สำหรับ**ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ตามรายได้บริการหมวดอาหารและที่พักแรมจากการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่เพิ่มขึ้น และการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในจังหวัดบุรีรัมย์

**รายได้เกษตรกร** หดตัวต่อเนื่อง จากด้านผลผลิตสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ โดยเฉพาะผลผลิตอ้อยโรงงานที่เข้าสู่ช่วงปลายฤดูหีบอ้อย และผลผลิตข้าวนาปรังที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ขณะที่ราคาสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากราคาข้าวเปลือกเหนียวและปศุสัตว์ ตามความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคามันสำปะหลังลดลง จากการชะลอคำสั่งซื้อของคู่ค้าในต่างประเทศ และส่วนหนึ่งจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากกว่าปีก่อน

**การลงทุนภาคเอกชน** ขยายตัวเล็กน้อย ทั้งการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามการนำเข้าสินค้าทุนในกลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการลงทุนก่อสร้างขยายตัว ตามการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและพลังงานทดแทน

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** หดตัวต่อเนื่อง ตามการผลิตน้ำตาลโดยรวม เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลหีบอ้อย การผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษหดตัว จากการปิดปรับปรุงสายการผลิตของผู้ประกอบการบางราย ขณะที่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัวน้อยลง โดยเริ่มเห็นสัญญาณคำสั่งซื้อที่ดีขึ้นจากคู่ค้าในต่างประเทศ และการผลิตเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ขยายตัว จากคำสั่งซื้อของผู้ค้าส่งตามการบริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

**การใช้จ่ายภาครัฐ** หดตัว ตามรายจ่ายประจำในหมวดค่าตอบแทนพนักงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวต่อเนื่อง จากการเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทานและกรมทางหลวง

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** ขยายตัวชะลอลง ตามการส่งออกเป็นสำคัญ โดยการส่งออกไป สปป. ลาว หดตัวในหมวดยานยนต์และเครื่องปรับอากาศ ตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการส่งออกไปเวียดนาม และจีนตอนใต้ลดลงในหมวดผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน เนื่องจากทางการจีนเข้มงวดในการตรวจสอบสารตกค้างและแมลงศัตรูพืช ขณะที่การนำเข้าขยายตัวเล็กน้อย ตามการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป. ลาว เนื่องจากเขื่อนไซยะบุรีเริ่มเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้า และการนำเข้าโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์จากเวียดนาม ที่ปรับดีขึ้น จากการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ที่มีราคาสูง

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.28 ลดลงจากเดือนก่อน จากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาใหม่

**ภาคการเงิน** เดือนเมษายน 2562 เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินชะลอลงเล็กน้อย จากเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ส่วนหนึ่งจากการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นของผู้ฝากเงิน (Search for yields) ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจทรงตัว ขณะที่สินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัว จากสินเชื่อภาคครัวเรือน โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ด้านสินเชื่อภาคธุรกิจหดตัวลดลง ขณะที่สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 มิถุนายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทร. 0-4391-3542

E-mail: WatcharR@bot.or.th